

ข่าวเด่น

INSTITUTE NEWS

ในรอบระยะเวลาสามเดือนที่ผ่านมานี้ มีข่าวที่นำความภาคภูมิใจมาสู่ชาวรัฐประศาสนศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง คือ การมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ศาสตราจารย์ ดร. มาดัย หุตะนันท์ ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2506 เป็นต้นไป ซึ่งนับว่าเป็นข่าวที่นำเกียรติประวัติมาสู่คณะรัฐประศาสนศาสตร์เป็นอย่างสูง ในการนี้ บรรดาคณาจารย์ของคณะฯ จึงได้รวมกันจัดให้มีการเลี้ยงฉลอง เพื่อแสดงความเคารพและยินดีในตำแหน่งของท่านคณบดีฯ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2506 โดยมี อาจารย์พิเศษและอาจารย์ประจำไปร่วมเป็นเกียรติอย่างคับคั่ง

เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้แก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ ดร. ชัชวกรพงศ์ และอาจารย์ ไอพาร ไกรฤกษ์ อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษวิชาสัมมนา การบริหารงานคลัง จึงได้เชิญ ดร. อำนวย ธีรวรรณ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทางเศรษฐกิจ ดำเนินการรัฐมนตรี และรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการและวางแผน กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ มาบรรยายเรื่อง "ปัญหาการพัฒนาการเศรษฐกิจ และการวางผังเศรษฐกิจของประเทศไทย" ในวันที่ 9 กันยายน 2506 ณ ห้องประชุมฝ่ายการฝึกอบรมข้าราชการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้าฟังเป็นจำนวนมาก การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์จากสถาบันต่างๆ ภายนอกมาบรรยายนี้ นับเป็นนโยบายส่วนหนึ่งของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ที่จะเปิดโอกาสให้ชาวรัฐประศาสนศาสตร์และบรรดาผู้สนใจทั้งหลายได้ทราบถึงวิทยาการก้าวหน้าและการบริหารงานของประเทศในสมัยปัจจุบัน เพื่อเป็นการปรับปรุงตนเองให้ทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ

การประชุมแผนการโคลอมโบ ประจำปี 2506 ซึ่งประเทศไทยรับเป็นประเทศเจ้าภาพนั้น ได้จัดให้มี ณ ศาลาสันติธรรม ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-15 พฤศจิกายน 2506 นับเป็นการประชุมระหว่างประเทศที่สำคัญมาก โดยมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีมาร่วมประชุมถึง 24 ประเทศ ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร. มาดัย หุตะนันท์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับเกียรติ

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการฝ่ายบริหารของการประชุม และอาจารย์ ดร. อาษา เมฆสุวรรณ เป็นผู้แทนในคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมในการประชุมด้วย นอกจากนี้ อาจารย์ นงนิตย์ อินทรามะ ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าฝ่ายการลงทะเบียนและแจกเอกสาร และอาจารย์ ดร. อมร รัชชาติ เป็นผู้แทนหัวหน้าฝ่ายข่าว โดยมอบหมายอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะไปร่วมดำเนินการดังกล่าวด้วยหลายท่าน

Dr. William P. Gormbley, Jr. อดีตผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Harvard
 Dr. Harry L. Case ผู้เชี่ยวชาญทางรัฐประศาสนศาสตร์ จากมูลนิธิฟอร์ดประจำนิวยอร์ก และ
 Dr. Clair Wilcox คณาจารย์ทางเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Swarthmore, Pennsylvania ซึ่ง
 มาประจำทำงานอยู่กับมูลนิธิฟอร์ด ณ สำนักงานสาขาที่นครกอดดัมเบอ์ สหพันธรัฐมาเดย์เซีย
 ได้เดินทางมาถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2503 เพื่อสำรวจสภาพการณ์ในประเทศไทย
 เกี่ยวกับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการบริหาร
 แห่งชาติ ซึ่งมีชื่อย่อว่า NIDA (National Institute of Development Administration) ในประ
 เทศไทย ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน จะได้ดำเนินการสำรวจและปรึกษาหารืออยู่ที่คณะรัฐประศาสน
 ศาสตร์ที่กำหนดเวลาประมาณ 12 วัน

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2506 ได้มีการประชุมเพื่อจัดตั้งและยกย่องขบับคัมมัคมนตรี
 บริหาร ณ ห้องประชุมฝ่ายการฝึกอบรมข้าราชการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ การประชุมนี้เป็น
 ผลเนื่องมาจากข้อเสนอแนะของนักบริหารหลายท่านในการประชุมสัมมนาพัฒนาผู้บริหารรวม
 รุ่น 1-6 ที่วิทยาลัยบางแสน ชลบุรี เมื่อวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2506 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้
 ดำเนินการก่อตั้งได้ การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมจัดตั้งและยกย่องขบับคัมมัคมนตรี 5 ซึ่งเป็น
 ครั้งสุดท้าย ผลการประชุมจะได้รวบรวมนำเสนอท่านผู้สนใจในภาคข่าวคณะของวารสารฯ ฉบับ
 ต่อไป

ร.อ. หญิง สำณี อติแพทย์ ร.ป.ม. และ ร.อ. ดิลงศ์ ทิพยมนตรี ร.ป.ม. ซึ่งเดินทางไป
 ศึกษาต่อ เพื่อทำปริญญาโท ณ School of Public Administration มหาวิทยาลัย Southern California
 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในทางรัฐประศาสนศาสตร์ของสหรัฐ
 อเมริกา ได้ส่งข่าวผ่านทางศาสตราจารย์ ดร. มาลัย หุวะนันทน์ มาว่า ทางมหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
 ให้รับโอนหน่วยกิตที่ได้ศึกษาจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวม 10

หน่วยกิต ในลักษณะวิชา Principles of Public Administration, Personnel Administration, Finance and Administrative Analysis ซึ่งนับว่าเป็นวิชาที่นายนิคแก่ชาอรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งหลาย ซึ่งสนใจที่จะไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมาก เพราะตามปกติการศึกษาคณะเพื่อทำปริญญาชั้นสูงในสหรัฐอเมริกา แม้จะเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาด้วยกันก็ตาม ก็จะต้องโอนเทียบหน่วยกิตได้อย่างมากไม่เกิน 6 หน่วยกิตเท่านั้น ชาวดีจากคุณดำเนินและคุณคัสพงศ์ครองนี้ แสดงให้เห็นว่า มาตรฐานการศึกษาของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้รับการพิจารณารับรองจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาอยู่ด้วยเหมือนกัน

นอกจากข่าวโดยทั่วไปแล้ว ยังมีข่าวการฝึกอบรมของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่น่าสนใจ สรุปได้ดังนี้ คือ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2506 กรมอัยการได้จัดให้มีการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วยรุ่นที่ 2 ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้อัยการผู้ช่วยมีความรู้ความสามารถ และประพฤติตนได้เหมาะสมที่จะเป็นพนักงานอัยการ ในกรณี กรมอัยการได้ขอความร่วมมือมาจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อจัดตั้งอาจารย์ผู้บรรยายไปร่วมในการฝึกอบรมในครั้ง^{๕๕} ซึ่งได้แก่ อาจารย์ ชวซ์ ฉัตรระเนตร และอาจารย์มัตติ เวชชาชีวะ บรรยายในวิชาการบริหารบุคคล อาจารย์ ดร. อาษา เมฆสุวรรณ บรรยายในวิชาประมุขศิลป์ และอาจารย์ กฤษ เกตุแก้ว บรรยายในวิชามนุษยสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมรับการ อบรมทั้งสิ้นมีจำนวน 28 คน การฝึกอบรมนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2507

การฝึกอบรมข้าราชการในระดับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาท ซึ่งทางจังหวัดได้จัดให้มีขึ้นมีกำหนด 2 สัปดาห์ คือ สัปดาห์แรกในระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม และสัปดาห์ที่สองในระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2506 นั้น ทางจังหวัดฯ ได้มีหนังสือขอเชิญศาสตราจารย์และอาจารย์ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ไปนำอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ คือ ศาสตร์อาจารย์ ดร. มาลัย หุวะนันทน์ ในหัวข้อเกี่ยวกับปัญหาซึ่งทางจังหวัดกำหนดให้ และปัญหาขัดข้องทั่วไปในการบริหารงานของจังหวัด อาจารย์ ปถม ชาญสุวรรณ เรื่อง "ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา" และเรื่อง "ประมุขศิลป์" อาจารย์ ดร. อาษา เมฆสุวรรณ เรื่อง "การวางแผนงาน"

และเรื่อง “การวินิจฉัยตั้งงาน” อาจารย์ กฤษ เกตุแก้ว เรื่อง “มนุษย์สัมพันธ์” และเรื่อง “การควบคุมงาน” มีจำนวนข้าราชการที่เข้าร่วมการอบรมรวม 30 คน

ในระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม-11 ตุลาคม 2506 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการฝึกอบรม นายแพทย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ และพยาบาล รวม 20 คน เฉพาะในตอนบ่ายวันศุกร์ติดต่อกันไป ในการฝึกอบรมนี้ ทางคณะฯ ได้จัดส่งอาจารย์ไปช่วยฝึกอบรมและนำอภิปราย คือ อาจารย์ ปถม ชาตธรรม เรื่อง “หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา” และเรื่อง “ประมุขศิลป์และขวัญของผู้ปฏิบัติงานบังคับบัญชา” อาจารย์ ชวช ฉัตรเนตร เรื่อง “มนุษย์สัมพันธ์” และเรื่อง “การต้อนรับประชาชนและมารยาทในการรับโทรศัพท์” อาจารย์ ดร. อาษา เมฆสงคราม เรื่อง “การวางแผนงาน” และอาจารย์ ชติติยา กรวรรณ เรื่อง “หลักการจัดการองค์การและการปฏิบัติงาน”

หลังจากที่กรมการปกครองได้ดำเนินการฝึกอบรมปลัดจังหวัดและนายอำเภอมาแล้วรวม 6 รุ่น มีจำนวนผู้รับการอบรมรวม 324 คนนั้น ปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจยิ่ง ดังนั้น กรมการปกครองจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมต่อไปเป็นวันที่ 7 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรม 56 คน ในระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม-20 กันยายน และวันที่ 8 จำนวน 54 คน ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน-28 ตุลาคม ณ ศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ตำบลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อาจารย์ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งได้รับเชิญไปเป็นผู้นำอภิปรายในการฝึกอบรมทั้ง ๒ ครั้งนี้ ได้แก่อาจารย์ปถม ชาตธรรม เรื่อง “ปรัชญาในการฝึกอบรมข้าราชการ” อาจารย์ กฤษ เกตุแก้ว เรื่อง “วิธีการฝึกอบรม” และ ดร. อาษาเมฆสงคราม เรื่อง “การวางแผนงาน” และเรื่อง “การมอบอำนาจหน้าที่” อาจารย์ ชวช ฉัตรเนตร เรื่อง “การควบคุมงาน” สำหรับการฝึกอบรมปลัดจังหวัดและนายอำเภอ กรมการปกครองกำหนดจะจัดดำเนินการต่อไปอีก ๒ รุ่นจึงจะครบถ้วนทุกจังหวัดตามโครงการ

ตามที่กรมราชทัณฑ์และกรมกึ่งบังคับกรมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ด้านการประกันสังคมและการสงเคราะห์โดยทั่วไป แก่ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ไปแล้วรวม 3 รุ่น โดยจัดแบ่งข้าราชการเข้าร่วมรับการ

ฝึกอบรมเป็นรุ่น ๆ ตามภาคนี้ ปราบฏว่าได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากบรรดาข้าราชการใน
สังกัดดังกล่าว ดังนั้น กรมราชทัณฑ์จึงได้ดำเนินการฝึกอบรมข้าราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นรุ่นที่ 4 ในระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2506 และข้าราชการภาคใต้เป็นรุ่นที่ 5 ในระหว่าง
วันที่ 7-11 ตุลาคม ศกเดียวกัน ณ ศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการกระทรวงมหาดไทย พระที่นั่ง
นงคราญสโมสร โดยขอความร่วมมือจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ให้ส่งอาจารย์ไปร่วมในการ
ฝึกอบรมทั้ง 2 ครั้งรวม 2 ท่าน คือ อาจารย์ ปถม ชาญส์วรรค์ นำอภิปรายเรื่อง "การจัด
อภิปรายกลุ่มและอภิปรายรวม" และอาจารย์ ชัดติยา กรรณสูต นำอภิปราย เรื่อง "การฝึก
อบรมข้าราชการ" โดยมีข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 2 รุ่น รวม 110 คน

เนื่องจากกรมประชาสงเคราะห์เห็นว่า การดำเนินงานนิคมสร้างตนเองนี้ เป็นแผน
พัฒนาการเศรษฐกิจระยะยาวสาขาหนึ่งในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ในอันที่จะดำเนิน
การตามแผนนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จำต้องอาศัยประสิทธิภาพของผู้ดำเนินงานเป็นสำคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองนิคม ดังนั้น กรมประชาสงเคราะห์จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมผู้
ปกครองนิคมสร้างตนเองประจำปี พ.ศ. 2506 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 18-31 ตุลาคม 2506 ณ
ห้องประชุมฝ่ายการฝึกอบรมข้าราชการของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ วัตถุประสงค์ของการฝึก
อบรมนี้ ก็เพื่อปรับปรุงลักษณะความเป็นผู้นำของผู้ปกครองนิคมให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครอง
นิคมได้นำวิธีการพัฒนาชุมชนไปปรับใช้กับงานพัฒนานิคมสร้างตนเองให้มากยิ่งขึ้น และเพื่อ
ให้ผู้รับการอบรมได้นำแนวความคิดที่ได้จากการฝึกอบรมและการสัมมนาไปแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน ในการนี้ทางกรมประชาสงเคราะห์ได้ขอความร่วมมือจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์
ให้ อาจารย์ ปถม ชาญส์วรรค์ ไปเป็นผู้นำอภิปรายในการประชุมกลุ่ม อาจารย์ ชวซ์ ฉัตรเนตร
เรื่อง "การประสานงาน" อาจารย์ ดร. อาษา เมฆส์วรรค์ เรื่อง "การวางแผนงาน" และ
อาจารย์ กริช เกตุแก้ว เรื่อง "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงาน" และเรื่อง "การควบคุม
คุณภาพ" มีจำนวนผู้ปกครองนิคมเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 31 คน

ในระหว่างวันที่ 21-29 ตุลาคม และ 4-8 พฤศจิกายน 2506 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ได้จัดให้มีการฝึกอบรมครูผู้ฝึกอบรมของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 9 คน ณ ห้องประชุมฝ่าย
การฝึกอบรมข้าราชการของคณะฯ การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากกระทรวงมหาด

ไทยตำรวจจัดให้มีการสัมมนาพัฒนากรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดต่าง ๆ โดยจะได้ดำเนินการฝึกอบรมเป็นรุ่น ๆ ตามกลุ่มจังหวัด การอบรมรุ่นแรก สำหรับ 7 จังหวัด คือ กาลสินธุ์ นครพนม สกลนคร ศรีสะเกษ หนองคาย อุบลราชธานี และอุดรธานี จะได้เริ่มในเดือนพฤศจิกายน และเนื่องจากการฝึกอบรมนี้ต้องอาศัยข้าราชการส่วนกลางไปดำเนินการอภิปรายเป็นจำนวนมาก ซึ่งคงจะทำให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติราชการประจำ กระทรวงมหาดไทยจึงเห็นสมควรที่จะจัดข้าราชการส่วนภูมิภาคซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกอบรมได้ให้ความช่วยเหลือในการอภิปราย โดยได้ขอให้คณะรัฐประศาสนศาสตร์ทำการฝึกอบรมข้าราชการส่วนภูมิภาคดังกล่าวขึ้นเป็นครูผู้ฝึกอบรม โดยมีอาจารย์ ชวช ฉัตรเนตร เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว

อนึ่ง ขอเรียนให้ท่านผู้อ่านและท่านผู้สนใจในวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้โปรดทราบว่า ขณะนี้กองบรรณาธิการวารสารรัฐประศาสนศาสตร์ กำลังพิจารณาจัดทำวารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับพิเศษรายปี ปีละ 1 เล่ม โดยจะเริ่มเล่มที่ 1 ตั้งแต่ปี 2507 นี้เป็นต้นไป ท่านผู้สนใจจะติดตามเพื่อทราบรายละเอียดได้ในวารสาร ๆ เล่มต่อ ๆ ไป